



รายงานผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของเทศบาลตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลคึกคัก เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลคึกคักในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตำบลคึกคักต่อไป นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคึกคักจึงจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาพนักงานเทศบาลในปีงบประมาณถัดไป

งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๘ หลักสูตร/โครงการ ดังนี้

ที่	หลักสูตร/โครงการ	หน่วยงานที่จัด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากร ของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕	สันนิบาตเทศบาลจังหวัดพังงา	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕	
๒	ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาล ภาคใต้ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕	สันนิบาตเทศบาลภาคใต้	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕	
๓	โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ	๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึก ปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้กรอบของระเบียบ/หนังสือสั่งการ ต่างๆ ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น e-lass”	สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา	๑.นางประทีพย์ ศรีสมทรง ๒.นายสามารถ ภัคดีรัตน์	๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕	
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ งานโปรแกรมประยุกต์บริหารจัดการข้อมูลภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย (SpaTax๒๐๑๙) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี	บริษัท ภาคินทร์ ซอฟ จำกัด	๑.นางสุวรรณทา พัฒนพิชัย ๒.นางสาววิภา ก่งเซ่ง	๑๗-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕	

๖	<p>โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังบทเฉพาะกาลเลิกบังคับใช้ การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการอัตราภาษี การลดภาษี การคัดค้าน การอุทธรณ์ การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ภาษีป้าย ล่าสุด”</p>	<p>คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	<p>นางสุวรรณา พัฒนพิชัย</p>	<p>๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p>	
๗	<p>โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>นางสาวกิตติมา เฟ่งจินดา</p>	<p>๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p>	
๘	<p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>นายสุทัศน์ อริยะเพชร</p>	<p>๑๙-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>	